

ด่วนที่สุด

ที่ ปช ๐๐๓๗.๒/ ๒๑๕ ๕๕



ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ และนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ปช ๐๐๓๗.๒/๓๕๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ ข้อ ๑๗ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้กำหนดให้กระทรวง ทบวง กรม รวบรวมและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลในสังกัดที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี ดังนั้น เพื่อให้การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลาในการปฏิบัติและให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ จังหวัดจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาระเบียบและข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่าให้เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งอาจทำให้เสียสิทธิได้และขอให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำหรับข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงาน พนักงานครู ลูกจ้างประจำ ให้เพิ่มเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ได้ชื่อของผู้ขอในบัญชีคุณสมบัติทุกคนแล้วรวบรวมส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ให้จงได้

๒. สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เพิ่มเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ได้ชื่อของผู้ขอในบัญชีคุณสมบัติทุกคนแล้วรวบรวมส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ให้จงได้

๓. ในการจัดส่งเอกสารบัญชีคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ให้จัดส่งจำนวน ๒ ชุด แยกชั้นตรา ชาย - หญิง ส่วนเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้จัดส่งจำนวน ๓ ชุด ตามแบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา พร้อมด้วยทะเบียนประวัติทุกหน้าขนาด A๔ แยกชาย - หญิง

๔. สำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ส่งบัญชีคุณสมบัติแยกเป็นชุด จำนวน ๓ ชุด แยกชั้นตรา แยกชาย - หญิง อย่าได้ส่งรวมชุดกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะใช้รายชื่อและข้อมูลจากฐานข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ให้จัดทำตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๓๗.๒/๑๙๒๗๔ ลงวันที่ ๑๒

/ พฤศจิกายน.....

พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (อบจ.), หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด่วนที่สุด ที่ ปช ๐๐๓๗.๒/๑๙๒๗๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (เทศบาล และ อบต.) เท่านั้น หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชประจำปี ๒๕๕๔ ไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูล ก็ไม่สามารถขอให้ได้และฐานข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีต่อ ๆ ไปด้วย

๖. แบบฟอร์มต่าง ๆ ให้ใช้แบบตามหนังสือที่อ้างถึงทุกประการ หรือค้นหาได้ที่ www.glocalprachuap.org หน้า “มติ ก.จังหวัด” เมนู “ค้นหาหนังสือปฏิบัติงานย้อนหลัง ปี ๒๕๕๓”

๗. ในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เมื่อได้ส่งในรอบแรกแล้ว ปรากฏต่อมาในภายหลังว่า มีบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายได้อีก ขอให้ดำเนินการโดยการส่งได้ แต่ในช่วงเดือนกันยายนที่จะมีเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับ ๙ ให้รีบดำเนินการส่งทางโทรสารก่อน และให้เจ้าตัวถือต้นฉบับไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

อนึ่ง ทุกปีที่ผ่านมาผู้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซ้ำซ้อน และขอปิดกั้นเป็นจำนวนมาก ตลอดทั้งไม่มีคุณสมบัติ ลูกจ้างประจำไม่ใช่หมวดฝีมือ ซึ่งต้องห้ามตามระเบียบ จึงขอให้กำชับผู้มีสิทธิและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบให้รอบคอบและปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด หากสงสัยว่าเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือไม่ ให้ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ “retchakitcha.soc.go.th”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิรักษ์ จันทรัมย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๒ , ๐-๓๒๖๐-๔๔๔๒ ต่อ ๑๐๒